



ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางเขน  
เรื่อง การหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓)

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ปิดด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) มีการแพร่ระบาดรุนแรงหลายพื้นที่ในประเทศไทย โดยกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว อีกทั้งลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) โดยประกาศ ณ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ นั้น

โรงเรียนราชวินิตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็น ๑ ใน ๒๘ จังหวัด ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด ๑๙ (ศบค.) ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและจำกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) โรงเรียนราชวินิตบางเขน จึงประกาศเรื่องการหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ จึงกำหนดแนวปฏิบัติตามประกาศดังนี้

๑. ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ หรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง โดยให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของสมาชิกในกลุ่มสาระฯต่อรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

๒. ให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online) ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ หรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

๓. ให้กลุ่มบริหารวิชาการ รายงานการจัดการเรียนการสอนตามแบบรายงานการสอนตามแบบรายงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัชฌิมศึกษา เขต ๒ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร กำหนด

๔. ให้นักเรียน ผู้ปกครอง ข้าราชการครูและบุคลากร โรงเรียนราชวินิตบางเขนทุกคนที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลที่ปฏิบัติงาน และ/หรือ เคยเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจหาเชื้อ และแจ้งให้โรงเรียนทราบโดยเร็ว

๕. ระหว่างช่วงปิดสถานศึกษาให้ข้าราชการครูและบุคลากร โรงเรียนราชวินิตบางเขนทุกท่าน ประจำอยู่ที่ตั้งไม่ออกนอกเขตพื้นที่จังหวัด ไม่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือไปตามสถานที่ชุมชนต่าง ๆ หากไม่มีความจำเป็นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) โดยให้ปฏิบัติงานอยู่ที่บ้าน (Work From Home) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ โรงเรียนสามารถเรียกตัวมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลาเมื่อมี**ข้อราชการเร่งด่วนโดย ไม่มีข้อยกเว้น** ในวันและเวลาราชการ

๖. ให้นักเรียน ผู้ปกครอง ข้าราชการครูและบุคลากร โรงเรียนราชวินิตบางเขน ติดตามข่าวสารและประกาศของโรงเรียนราชวินิตบางเขน ผ่านทางช่องทางเว็บไซต์โรงเรียนราชวินิตบางเขน [www.rvb.ac.th](http://www.rvb.ac.th) หรือ เฟซบุ๊กแฟนเพจ : โรงเรียนราชวินิตบางเขน และแอปพลิเคชันไลน์ RVB Teacher หากนักเรียนหรือผู้ปกครองมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๑-๗๒๖๐๙๒๖

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางศศิพิมพ์ วรรณกุล)

รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน